

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๕๕๐๘



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารจัดการวัคซีน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดทำข้อมูลสรุปแผนการฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอ แล้วส่งข้อมูลให้นายอำเภอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน/กำหนดเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในระดับพื้นที่ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้บริการฉีดวัคซีนให้เต็มศักยภาพ	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอทุกอำเภอ
๒	การให้บริการฉีดวัคซีนแก่แรงงานต่างด้าว ขอให้เร่งฉีดวัคซีนแก่แรงงานต่างด้าวในระบบและนอกระบบ และขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรวัคซีนให้อำเภอ และให้อำเภอบริหารจัดการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยเร่งด่วน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พบการระบาดของโรคในอัตราที่สูงมาก	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอทุกอำเภอ
๓	การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK (Antigen Test Kit) เห็นชอบให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ ATK (Antigen Test Kit) เพิ่มเติม โดยขอใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อจัดสรรชุดตรวจให้อำเภอดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาด	๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๒. นายอำเภอทุกอำเภอ
๔	การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของกิจการหรือกิจกรรม โดยมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร โดยมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และเห็นชอบประกาศมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่จัดทำประกาศกำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน	๑. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๕	การกำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของโรงเรียนและสถานศึกษา ให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ จัดทำรายละเอียดแนวปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของโรงเรียนและสถานศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	๑. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ๒. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๖	การนำแนวทางแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation มาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน และมอบหมายให้ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดทำสรุปข้อมูลส่งให้อำเภอประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ในระดับหมู่บ้านและชุมชน	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอทุกอำเภอ

อนันต์

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๗	การกำหนดพื้นที่ Red zone และมาตรการสำหรับพื้นที่ Red zone ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบหมายให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อกำหนดเขตพื้นที่เป้าหมายที่จะเป็นพื้นที่ควบคุม Red zone และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่จะบังคับใช้ในพื้นที่ เพื่อจะได้จัดทำเป็นประกาศหรือคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ๔. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ๕. นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ๖. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๗/๖